

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU**  
(V.v PVFI khởi kiện CTCP Chứng khoán Phố Wall)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm,  
Hà Nội

Điện thoại: 04.39367083

Fax: 04.39367082

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Hưng

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại Công văn số 1444/SGDHN-QLNY ngày 23 tháng 11 năm 2011, Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo như sau:

Ngày 13 tháng 5 năm 2009, Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall (WSS) và Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) có ký Thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết số 01/TTHT 2009/PVFI-WSS. Theo đó, PVFI là đơn vị cung cấp vốn hợp tác đầu tư, người sử dụng vốn của PVFI là các Khách hàng của WSS. Hầu hết các Khách hàng đã thực hiện nghiêm túc thỏa thuận hợp tác trên, hoàn trả vốn vay cho PVFI, chỉ còn một số tài khoản do bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh, lúc đó là Giám đốc Ban Dịch vụ tài chính của PVFI mở để sử dụng nguồn vốn của PVFI mua chứng khoán là chưa hoàn trả đủ vốn hợp tác cho PVFI. Số tiền mà các tài khoản của bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh còn nợ đề cập trong đơn khởi kiện của PVFI: 74.532.390.953 đồng đã được sử dụng hết để mua chứng khoán. Toàn bộ số chứng khoán trên các tài khoản này đã được bàn giao cho PVFI theo yêu cầu của PVFI. Mặc dù vậy, PVFI lại có đơn khởi kiện tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu WSS phải chuyển trả cho PVFI số tiền trên. Công ty CP Chứng khoán Phố Wall thấy rằng việc PVFI kiện đòi WSS số tiền, trong đó khoản nợ gốc là 74.532.390.953 đồng mà chính cán bộ PVFI sử dụng mua chứng khoán trong khi PVFI đã nhận toàn bộ số chứng khoán này là không đúng và không có cơ sở.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo để các Quý Cơ quan được biết.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu PC, HCNS.

**Người Công bố thông tin**



**Nguyễn Hồng Hưng**

